

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำชุดใหม่

อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปิดเผยว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๔ คน ที่ได้มีการเลือกเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นั้น เป็นการเลือกก่อนที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำชุดเดิม จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง คือ ก่อนวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งถือว่าขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ มาตรา ๑๗ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสรีจที่ ๓๒๖/๒๕๕๑ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงได้มีมติให้เริ่มต้นกระบวนการเลือกใหม่ โดยได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ” เพื่อดำเนินการเลือก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ ได้มาซึ่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

และยังได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ในสาระสำคัญ ๒ ประการ คือ

(๑) คณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายการสอนทุกคน (หรือที่เรียกว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) มีสิทธิเช่นเดียวกับคณาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการทุกประการ ทั้งการมีสิทธิเลือก และมีสิทธิสมัครรับเลือก

(๒) ผู้มีสิทธิเลือกแต่ละคน มีสิทธิลงคะแนนเลือกได้ ไม่เกินสี่หมายเลข (จากเดิมที่มีสิทธิเลือกได้เพียงหนึ่งหมายเลข)

สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการดำเนินการเลือก มีจำนวน ๖ คน ประกอบด้วย นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ ส่วนกรรมการ มีจำนวน ๔ คน ได้แก่ (๑) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ (๒) ผศ.จรินทร์ ชาติพันธ์ รองอธิการบดี (๓) ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ คณบดีคณะวิทยาการ-จัดการ และ (๔) รศ.สนิท สัตโยภาส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (อ.ถนัด บุญชัย) เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางกนกวรรณ พวงลังกา) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการเลือก มีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยได้ กำหนดช่วงเวลาของดำเนินการเลือกไว้แล้ว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. **รับสมัคร วันที่ ๕ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.**

ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

๒. **ลงคะแนนเลือก วันพุธ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.**

ณ บริเวณจตุรทิศ อาคารสำนักงานอธิการบดี ยกเว้นวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนกำหนดให้ลงคะแนนเลือกในวันศุกร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำทั้งที่เป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทุกคน ได้โปรดติดตามข้อมูลในเรื่องนี้โดยติดต่อขอรับเอกสารเกี่ยวกับการเลือกได้ที่คณะ/วิทยาลัย ที่ท่านสังกัด หรือขอรับได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

.....